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ติดต่อสอบถาม
โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 644 8150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพั

ภาคเช้า บรรยายพิเศษ
• “รถไฟในอาเซียน คุณรู้จักหรือยัง

• “เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่างจากรถไฟฟ้าธรรมดาตรงไหน

• Transit Oriented Development
คือคําตอบหรือ?

 

ภาคบ่าย เสวนาพิเศษ

• รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง
รางในภูมิภาคอาเซียนและแรงผลักจากปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
ในมุมมอง 

� “ทิศทางและการพัฒนาระบบรางข
� “โลจิสติกส์ใน 
� “ปัจจัยภายนอกจากจีนกับการพัฒนาระบบรางใน 
� “แนวทางการพัฒนาระบบรางในประเทศลาว

3 เมษายน 
เวลา 9.00
ห้องประชุม 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

มองเรา มองเพ่ือนบ้าน ก่อนมีรถไฟความเร็วสูง

• ลาวกําลังจะมีรถไฟ

• ญ่ีปุ่น เร่ิมกิจการรถไฟหลังไทย แต่วันนี้ รถไฟ 

• สิงคโปร์มีสภาพแวดล้อมน่าเดิน 
รถยนต์ส่วนตัว 

• มองผ่านมุมบริษัทข้ามชาติ ผู้คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีอาเซียน ถึงพัฒนาการระบบราง
ของอาเซียน 

• ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก แต่อยู่ใครจะดําเนินการ จัดการ ได้ดีกว่า มี
ประสิทธิภาพและประหยัดท่ีสุดในการไปถึงมือผู้รับสินค้า

• ยุทธศาสตร์จีนในการเชื่อมโยงกั

ติดต่อสอบถาม 
โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

02 644 8150 ต่อ 743 742 732

 

 

บรรยายและเสวนาพิเศษ
การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียน

สําหรับการเข้าสู่
(Railway Technology Development of ASEAN: Readiness for AEC in 2015)

ภาคเช้า บรรยายพิเศษ 
รถไฟในอาเซียน คุณรู้จักหรือยัง?”  

เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่างจากรถไฟฟ้าธรรมดาตรงไหน

Transit Oriented Development (TOD) “สร้างรถไฟอย่างเดียว
?”   

ภาคบ่าย เสวนาพิเศษ  

รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: ทิศทางและพัฒนาการระบบขนส่งทาง
รางในภูมิภาคอาเซียนและแรงผลักจากปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

ทิศทางและการพัฒนาระบบรางของภูมิภาคอาเซียน
โลจิสติกส์ใน AEC โอกาสและช่องทางของไทย
ปัจจัยภายนอกจากจีนกับการพัฒนาระบบรางใน 
แนวทางการพัฒนาระบบรางในประเทศลาว

เมษายน 2556 
.00-16.30 น.

ห้องประชุม BIOTEC Auditorium
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลว

มองเรา มองเพ่ือนบ้าน ก่อนมีรถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูงสายแรก คุนหมิง

ญ่ีปุ่น เร่ิมกิจการรถไฟหลังไทย แต่วันนี้ รถไฟ "

สภาพแวดล้อมน่าเดิน เชื้อเชิญให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
 

มองผ่านมุมบริษัทข้ามชาติ ผู้คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีอาเซียน ถึงพัฒนาการระบบราง

ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก แต่อยู่ใครจะดําเนินการ จัดการ ได้ดีกว่า มี
ประสิทธิภาพและประหยัดท่ีสุดในการไปถึงมือผู้รับสินค้า

ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน

โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

743 742 732  Email: rail@nstda.or.th

บรรยายและเสวนาพิเศษ รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง
ฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียน

สําหรับการเข้าสู่ AEC 
(Railway Technology Development of ASEAN: Readiness for AEC in 2015)

เทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงต่างจากรถไฟฟ้าธรรมดาตรงไหน?”  

สร้างรถไฟอย่างเดียว  

ทิศทางและพัฒนาการระบบขนส่งทาง
รางในภูมิภาคอาเซียนและแรงผลักจากปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 

องภูมิภาคอาเซียน” 
โอกาสและช่องทางของไทย” 

ปัจจัยภายนอกจากจีนกับการพัฒนาระบบรางใน AEC” 
แนวทางการพัฒนาระบบรางในประเทศลาว” 

2556  
. 

BIOTEC Auditorium 
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

มองเรา มองเพ่ือนบ้าน ก่อนมีรถไฟความเร็วสูง:  

ความเร็วสูงสายแรก คุนหมิง-เวียงจันทน์  

"ชินกันเซ็น" ว่ิงเร็วเป็นจรวด 

คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ มากกว่า

มองผ่านมุมบริษัทข้ามชาติ ผู้คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีอาเซียน ถึงพัฒนาการระบบราง

ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก แต่อยู่ใครจะดําเนินการ จัดการ ได้ดีกว่า มี
ประสิทธิภาพและประหยัดท่ีสุดในการไปถึงมือผู้รับสินค้า 

บภูมิภาคอาเซียน ใช้โครงการรถไฟความเร็วสูง 

โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 

Email: rail@nstda.or.th 

 

 

 

รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง
ฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียน

AEC ในปี 2558 
(Railway Technology Development of ASEAN: Readiness for AEC in 2015)

ทิศทางและพัฒนาการระบบขนส่งทาง
รางในภูมิภาคอาเซียนและแรงผลักจากปัจจัยภายนอกต่อการพัฒนา

ากกว่า

มองผ่านมุมบริษัทข้ามชาติ ผู้คุ้นเคยกับพ้ืนท่ีอาเซียน ถึงพัฒนาการระบบราง

ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก แต่อยู่ใครจะดําเนินการ จัดการ ได้ดีกว่า มี

  

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่วัน
www.nstda.or.th/nac2013
 

 

รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: 
ฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียน 

(Railway Technology Development of ASEAN: Readiness for AEC in 2015) 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ทะเบียนไดต้ั้งแต่วันน้ี ที่

www.nstda.or.th/nac2013 
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วิทยากร 
Mr. Sonesack N.Nhansana

Deputy Director General 

Lao Railway Authority

LAO PEOPLE’S 

DEMOCRATIC REPUBLIC

 
Mr. Choi Chik Cheong

Deputy Director of Land 

Transport Authority

Singapore 

 
Japanese Railway Expert from

Japan International Cooperation Agency

 

คุณนคร จันทศร 
ท่ีปรึกษาผูอ้ํานวยการ สวทช
อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่ง

 

 

 

รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง
ระบบขนส่งทางราง

(Railway Technology Development of ASEAN:

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ

ติดต่อสอบถาม
โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 644 8150 

 

 

 
Mr. Sonesack N.Nhansana 

Deputy Director General  

Lao Railway Authority 

LAO PEOPLE’S 

DEMOCRATIC REPUBLIC 

Mr. Choi Chik Cheong 

Deputy Director of Land 

Transport Authority 

 

Japanese Railway Expert from 

Japan International Cooperation Agency

คุณนคร จันทศร  
ท่ีปรึกษาผูอ้ํานวยการ สวทช.  
อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

รู้รอบด้านก่อนมีรถไฟความเร็วสูง: การพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภมูิภาคอาเซียน

สําหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558
(Railway Technology Development of ASEAN:

Readiness for AEC in 2015)
3 เมษายน 2556 เวลา 9.00-16.30 

ห้องประชุม BIOTEC Auditorium
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ

ติดต่อสอบถาม 
โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

02 644 8150 ต่อ 743 742 732

คุณ
รองประธานอาวุโส 
บริษัท ซีเมนส์ 

 

คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร 
ที่ปรึกษาบริหาร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 

Japan International Cooperation Agency 

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ 
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 

 

ผู้ดําเนินรายการเสวนา
 

คุณจิระ ห้องสําเริง
ผู้ดําเนินรายการวิทยุ
รายการ
สถานีวิทยุคล่ืนความคิด
อสมท

การพัฒนาเทคโนโลยี 
ความพร้อมในภมูิภาคอาเซียน 

2558 
(Railway Technology Development of ASEAN: 

) 
16.30 น. 

BIOTEC Auditorium 
คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

743 742 732  Email: rail@nstda.or.th

คุณเขตรัฐ อุปโยคิน  
รองประธานอาวุโส  
บริษัท ซีเมนส์ (ประเทศไทย) จํากัด

คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร  
ที่ปรึกษาบริหาร ศูนย์จีน-อาเซียนศึกษา 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ณเกริกกล้า สนธิมาศ  
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 

ผู้ดําเนินรายการเสวนา 

คุณจิระ ห้องสําเริง 
ผู้ดําเนินรายการวิทยุ  
รายการ “EconBiz”  
สถานีวิทยุคล่ืนความคิด  
อสมท. 96.5 MHz 

โครงการจัดต้ังสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 

Email: rail@nstda.or.th 

จํากัด 

อาเซียนศึกษา  
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Mr. Sonesack N.NHANSANA (first left) is taking group 

picture during Trail Train parking at Stati

history of Lao-Thai Rail Link network during conducting Trial 

Train Operation from 4-15 July 2008

 

Mr. Sonesack N.Nhansana

Deputy Director General 

Lao Railway Authority 
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

 

AArrggeennttiinnee..  
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Mr. Sonesack N.NHANSANA (first left) is taking group 

picture during Trail Train parking at Station for first time in 

Thai Rail Link network during conducting Trial 

15 July 2008 

Mr. Sonesack N.Nhansana 

Deputy Director General  

 
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
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คุณพิษณุ เหรียญมหาสาร 
ท่ีปรึกษาบริหาร ศูนย์จีน
อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
 

จีนโอกาสและความหวังของไทย
บทความบางส่วนจาก 
 
ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจขาลง
เข้ามาลงทุนโดยตรงหรือเอฟดีไอ
 

ไทยกับการโหนกระแสเศรษฐกิจมังกร
มหาสาร รองปลัดกระทรวงพาณิชย์หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ
ผู้ได้รับสมญานามว่า 
โดยเฉพาะโอกาสที่เกิดข้ึนจากเขตการค้าเสรีอาเซียน
มองเร่ืองประเด็นการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเ
ท่ีว่าไทยจะเสียเปรียบเวียดนามหรือเสียเปรียบจีน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อยู่
แล้ว อยู่ท่ีว่าใครได้มากได้น้อยแค่ไหน
        
สําหรับการเจาะตลาดจีนของไทยอาจแบ่งได้เป็น
จุดร่วมสงวนจุดต่าง
มีผู้บริโภคกว่า 1,300 
กําลังซ้ือมหาศาล ฉะนั้น
เขาไม่มี และเป็นสินค้าคุณภาพสูง
และอัญมณี เป็นต้น
        
ตอนนี้ ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักในตลาดจีนมาก โดยเฉพาะ 
ช่ือเรียกติดปากว่ากล้วยจักรพรรดิ ส่วนอัญมณี
ซ่ึงคร้ังหนึ่งคนไทยมองว่าเป็นสินค้าหรูหราที่มิน่าจะทํากําไรในตลาดจีน
นึกถึงคําว่า “จีน” 
ฟุ่มเฟือยกลับเป็นส่ิงที่ทํากําไรมิน้อย
ออมแบบจีนเก่า กอปรกับเศรษฐกิจที่โตวันโตคืนทําให้พวกนี้มีกําลังซ้ือสูง
        
ประเด็นที่สอง สําหรับสินค้าที่เรากับจีนมีเหมือนกัน
การร่วมมือกับเขาเอาจุดเด่
โรงงานผลิตน้ําตาลใน
แหล่งปลูกอ้อยที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
ราคาถูก ตรงนี้ทําให้เราเอาจุดเด่นมาผสานกันจนสร้างกําไรมหาศาล
        
นอกจากนี้ ถ้ามองไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน คนแถวนี้มักติดกับมายาคติ 
“สินค้าไทยคุณภาพสูง
ระดับ ตั้งแต่ของคุณภาพยันของเ
แล้วนํามาประกอบเป็นสินค้าช้ันหนึ่งตีตรา
สบายแถมยังได้กําไรอื้อ
กับ โซนี่ ตอนนี้เขาก็มาป๊ัมตราผลิตในไทยกันเยอะแยะ
        

เบื้องลึกแรงผลักดัน
อาเซียนทําเอฟทีเอก็เพ่ือให้เศรษฐกิจของเขาก้าวกระโดดลํ้าหน้าอเมริกา
ญ่ีปุ่น ให้เศรษฐกิจบูมร่วมกับอาเซียน
ตั้งแต่ปี 2001 ผ่านทางสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือ กับการทํา
ทีเอ อาเซียน-จีนเมื่อปี 
กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่มาก
 

 

พิษณุ เหรียญมหาสาร  
ท่ีปรึกษาบริหาร ศูนย์จีน-อาเซียนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

จีนโอกาสและความหวังของไทย
บางส่วนจาก ผู้จัดการออนไลน์ 

ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจขาลง เรามีทางเลือกแค่ไหนเมื่อฝร่ังหัวแด
เข้ามาลงทุนโดยตรงหรือเอฟดีไอ บางทีกุญแจสําคัญอาจอยู่ที่ภาคธุรกิจการส่งออก

ไทยกับการโหนกระแสเศรษฐกิจมังกร
มหาสาร รองปลัดกระทรวงพาณิชย์หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ
ผู้ได้รับสมญานามว่า “มิสเตอร์ไชน่า” กล่าวถึงโอกาสของไทยในตลาดจีน
โดยเฉพาะโอกาสที่เกิดข้ึนจากเขตการค้าเสรีอาเซียน-
มองเร่ืองประเด็นการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเ
ท่ีว่าไทยจะเสียเปรียบเวียดนามหรือเสียเปรียบจีน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อยู่

อยู่ท่ีว่าใครได้มากได้น้อยแค่ไหน” 

สําหรับการเจาะตลาดจีนของไทยอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเด็น เข้าทํานอง 
จุดร่วมสงวนจุดต่าง” ท่านพิษณุกล่าวว่า ประเด็นแรก

1,300 ล้านคน แถมคนจีนรุ่นใหม่ก็เป็นพวกบริโภคนิยมที่มี
กําลังซ้ือมหาศาล ฉะนั้น เราควรแสวงหาโอกาสจากจุดนี้ ด้วยการส่งสินค้าที่
เขาไม่มี และเป็นสินค้าคุณภาพสูง (Hi-end) อาทิ สินค้าเกษตร
และอัญมณี เป็นต้น 

เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมาก โดยเฉพาะ 
ช่ือเรียกติดปากว่ากล้วยจักรพรรดิ ส่วนอัญมณี, ข้าวหอมมะลิ
ซ่ึงคร้ังหนึ่งคนไทยมองว่าเป็นสินค้าหรูหราที่มิน่าจะทํากําไรในตลาดจีน

” ก็มักนึกถึงคําว่า “จน” กับ “ส้วม
ฟุ่มเฟือยกลับเป็นส่ิงที่ทํากําไรมิน้อย เพราะบรรดาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่ค่อยอด

กอปรกับเศรษฐกิจที่โตวันโตคืนทําให้พวกนี้มีกําลังซ้ือสูง

สําหรับสินค้าที่เรากับจีนมีเหมือนกัน 
การร่วมมือกับเขาเอาจุดเด่นแต่ละฝ่ายมาผสานกัน เช่นบริษัทมิตรผล เข้าไปตั้ง
โรงงานผลิตน้ําตาลในเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กว่างซี
แหล่งปลูกอ้อยที่ใหญ่ที่สุดของจีน “เรามีเทคโนโลยี

ตรงนี้ทําให้เราเอาจุดเด่นมาผสานกันจนสร้างกําไรมหาศาล

ถ้ามองไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน คนแถวนี้มักติดกับมายาคติ 
สินค้าไทยคุณภาพสูง สินค้าจีนคุณภาพต่ํา” แต่ตอนนี้จีนผลิตสินค้าได้ทุก

ตั้งแต่ของคุณภาพยันของเหมาโหล ถ้าเรานําเข้าสินค้าวัตถุดิบจากจีน
แล้วนํามาประกอบเป็นสินค้าช้ันหนึ่งตีตรา “ผลิตในไทย
สบายแถมยังได้กําไรอื้อ หันมาดูโรงงานผลิตของแบรนด์เนมอย่าง พานาโซนิค 

ตอนนี้เขาก็มาป๊ัมตราผลิตในไทยกันเยอะแยะ

องลึกแรงผลักดัน FTA      “จีนเข้ามาแสวงความร่วมมือกับ

อาเซียนทําเอฟทีเอก็เพ่ือให้เศรษฐกิจของเขาก้าวกระโดดลํ้าหน้าอเมริกา
ญ่ีปุ่น ให้เศรษฐกิจบูมร่วมกับอาเซียน จีนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน

ผ่านทางสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือ กับการทํา
จีนเมื่อปี 2004 ทั้งนี้ ที่เขาเข้ามาเพราะในปี 

กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 
เป็นเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่มาก จีนในฐานะสมาชิกก็จะได้เข้าสู่วงประชาคม

อาเซียนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

จีนโอกาสและความหวังของไทย  
ผู้จัดการออนไลน์ 25 มกราคม 2550 

เรามีทางเลือกแค่ไหนเมื่อฝร่ังหัวแดง ซึ่งเป็นเลือดหล่อเล้ียงเศรษฐกิจไทยมาช้านานเร่ิมออกอาการงอแง
บางทีกุญแจสําคัญอาจอยู่ที่ภาคธุรกิจการส่งออก

ไทยกับการโหนกระแสเศรษฐกิจมังกร       นายพิษณุ เหรียญ

มหาสาร รองปลัดกระทรวงพาณิชย์หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ 
กล่าวถึงโอกาสของไทยในตลาดจีน 

-จีน ว่า “ณ เวลาน้ีอย่าไป
มองเร่ืองประเด็นการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างประเทศในภูมิภาคกับจีน 
ท่ีว่าไทยจะเสียเปรียบเวียดนามหรือเสียเปรียบจีน ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อยู่

ประเด็น เข้าทํานอง “แสวง
ท่านพิษณุกล่าวว่า ประเด็นแรก จีนเป็นตลาดขนาดใหญ่

แถมคนจีนรุ่นใหม่ก็เป็นพวกบริโภคนิยมที่มี
เราควรแสวงหาโอกาสจากจุดนี้ ด้วยการส่งสินค้าที่

อาทิ สินค้าเกษตร, อาหาร 

เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมาก โดยเฉพาะ “กล้วยไข่” จนคนจีนตั้ง
ข้าวหอมมะลิ และเคร่ืองเทศ 

ซ่ึงคร้ังหนึ่งคนไทยมองว่าเป็นสินค้าหรูหราที่มิน่าจะทํากําไรในตลาดจีน เพราะ
ส้วม” ทว่า ตอนนี้สินค้า

เพราะบรรดาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่ค่อยอด
กอปรกับเศรษฐกิจที่โตวันโตคืนทําให้พวกนี้มีกําลังซ้ือสูง 

 เราต้องแสวงหาโอกาสโดย
เช่นบริษัทมิตรผล เข้าไปตั้ง

เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วง กว่างซี (กวางสี) ซ่ึงเป็น
เรามีเทคโนโลยี เขามีวัตถุดิบและแรงงาน

ตรงนี้ทําให้เราเอาจุดเด่นมาผสานกันจนสร้างกําไรมหาศาล” 

ถ้ามองไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน คนแถวนี้มักติดกับมายาคติ 
แต่ตอนนี้จีนผลิตสินค้าได้ทุก

ถ้าเรานําเข้าสินค้าวัตถุดิบจากจีน
ผลิตในไทย” เราบุกตลาดขายได้

หันมาดูโรงงานผลิตของแบรนด์เนมอย่าง พานาโซนิค 
ตอนนี้เขาก็มาป๊ัมตราผลิตในไทยกันเยอะแยะ เพ่ือเจาะตลาดภูมิภาค 

จีนเข้ามาแสวงความร่วมมือกับ

อาเซียนทําเอฟทีเอก็เพ่ือให้เศรษฐกิจของเขาก้าวกระโดดลํ้าหน้าอเมริกา กับ
จีนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน

ผ่านทางสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือ กับการทําเอฟ
ทั้งนี้ ที่เขาเข้ามาเพราะในปี 2020 อาเซียนจะ

(ASEAN Economic Community) ซ่ึง
จีนในฐานะสมาชิกก็จะได้เข้าสู่วงประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนโดยปริยาย ฉะนั้น
จากสัมพันธ์จีน
กล่าว
       

อุปสรรคขวางฝัน
กล่าวว่า
ภาษากับจังหวะการเข้ารุก
ร่วมกับจีน
หลอก
       
ตอนผมไปจีนคร้ังแรกปี
เป็นวิสาหกิจที่มิได้มาตรฐานต่างจากวิสาหกิจแถบมณฑลชายฝั่ง
ปัญหาคุยกั
ต่อมาพอไปเน้นหนักๆเข้า เขาก็บอก 
เจ๊ง
เราเลยไปติดภาพไม่กล้าค้ากับจีน
       
ทว่า
เร็วมาก
ควรนําจุดเด่นของเขามาผสานเข้ากับของเรา
       
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเร่ืองการเก็บภาษีซํ้าซ้อนของสินค้าเกษตรไทยที่
ส่งไปจีน
สินค้าเกษตร 
ลดภาษีเมื่อ 
ครอบคลุมถึงเร่ืองภาษีมูลค่าเพ่ิม
แต่เล่ียงๆ
ประเทศนี้เขามีสัญญากับจีนเก็บภาษีแค่ 
6.5% 
ของจีนซ่ึงเขายอมลดภาษีให้บริเวณเมืองท่านั้นๆ
เวลา เดินทางนาน  โอกาสที่ ผลผ ลิตทางการ เกษตรจะ เน่ า เ สี ยก็ สู ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงอาศัยวิธีการขนส่งผ่านลาว หรือ
ด้านกระแสความกังวลว่าตลาดประเทศเพื่อนบ้านจะถูกสินค้าจีนตี
แหลกลาญน้ัน
ไทยคุณภาพสูง
ของได้จํานวนมหาศาล
ระดับ นอกจากนี้
เป็นหน่วยทดลองผลิตสินค้าหลายๆอย่างเพ่ือพัฒนาความชํานาญใ
เขาลํ้าหน้าเราไปมาก ขณะที่จีนก้าวหน้าจนส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้ว
ยังผลิตเคร่ืองบินใช้เองไม่ได้เลย ฉะนั้น
ความร่วมมือและเกาะกระแสการเติบโตของจีน รองปลัดฯ
กล่าว

ซึ่งเป็นเลือดหล่อเล้ียงเศรษฐกิจไทยมาช้านานเร่ิมออกอาการงอแง
บางทีกุญแจสําคัญอาจอยู่ที่ภาคธุรกิจการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดศักยภาพสูงใกล้ตัว นั่นคือ

เศรษฐกิจอาเซียนโดยปริยาย ฉะนั้น ตอนน้ีคงต้องบอกว่าทุก
จากสัมพันธ์จีน-อาเซียน อยู่ท่ีว่าใครได้มากน้อยแค่ไหน
กล่าว 
        

อุปสรรคขวางฝัน       อย่างไรก็ตาม

กล่าวว่า การเจาะตลาดมังกรของไทยยังเผชิญปัญหาหลายประการอาทิ เร่ือง
ภาษากับจังหวะการเข้ารุก “ต้องยอมรั
ร่วมกับจีน เนื่องจากเรามีอุปสรรคด้านภาษาและความหวาดระแวงว่าจะโดนจีน
หลอก” 
        
ตอนผมไปจีนคร้ังแรกปี 1989 ไทยเร่ิมไปลงทุนในผืนแผ่นดินจีนตอนใน
เป็นวิสาหกิจที่มิได้มาตรฐานต่างจากวิสาหกิจแถบมณฑลชายฝั่ง
ปัญหาคุยกันก็จะเจอกับ “3 ไม่” มีปัญหาคุยกับเขา เขาก็บอก 
ต่อมาพอไปเน้นหนักๆเข้า เขาก็บอก “ไม่เป็นไร
เจ๊ง ทางจีนก็ตอบ “ไม่มีทางแก้” กอปรกับอุปสรรคด้านภาษาคุยกันไม่รู้เร่ือง
เราเลยไปติดภาพไม่กล้าค้ากับจีน 
        
ทว่า ตอนนี้จีนเป็นโอกาสของเรา จีนเปล่ียนไป เศรษฐกิจเขาโต ประเทศก็เจริญ
เร็วมาก ศักยภาพในการบริโภคและร่วมมือยิ่งสูง 
ควรนําจุดเด่นของเขามาผสานเข้ากับของเรา
        
ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเร่ืองการเก็บภาษีซํ้าซ้อนของสินค้าเกษตรไทยที่
ส่งไปจีน แก่นสําคัญของปัญหาคือ ทางการจีนเขามีการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตร 13% สินค้าอุตสาหกรรม 
ลดภาษีเมื่อ 1 ตุลาคม 2004 เป็นการเจรจาลดภาษีเฉพาะภาษีศุลกากรไม่ได้
ครอบคลุมถึงเร่ืองภาษีมูลค่าเพ่ิม ตรงนี้เลยเป็นข้อเสียเปรียบของเรา เราก็ได้
แต่เล่ียงๆ ด้วยการสวมตอว่าเป็นสินค้าเกษตรจากลาว หรือ พม่า เพราะ 
ประเทศนี้เขามีสัญญากับจีนเก็บภาษีแค่ 
6.5% หรือมิฉะนั้น เราก็ต้องยอมเสียเวลาขนส่งไปข้ึนแถบท่าเรือฝั่งตะวันออก
ของจีนซ่ึงเขายอมลดภาษีให้บริเวณเมืองท่านั้นๆ
เวลา เดินทางนาน  โอกาสที่ ผลผ ลิตทางการ เกษตรจะ เน่ า เ สี ยก็ สู ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงอาศัยวิธีการขนส่งผ่านลาว หรือ
ด้านกระแสความกังวลว่าตลาดประเทศเพื่อนบ้านจะถูกสินค้าจีนตี
แหลกลาญน้ัน คงมิใช่ประเด็น เพราะคนแถวน้ียังยึดติดกับมายาคติ 
ไทยคุณภาพสูง สินค้าจีนคุณภาพต่ํา
ของได้จํานวนมหาศาล (mass production) 
ระดับ นอกจากนี้ เขายังมีบรรษัทท้องถิ่นมากมาย 
เป็นหน่วยทดลองผลิตสินค้าหลายๆอย่างเพ่ือพัฒนาความชํานาญใ
เขาลํ้าหน้าเราไปมาก ขณะที่จีนก้าวหน้าจนส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้ว
ยังผลิตเคร่ืองบินใช้เองไม่ได้เลย ฉะนั้น
ความร่วมมือและเกาะกระแสการเติบโตของจีน รองปลัดฯ
กล่าว 

ซึ่งเป็นเลือดหล่อเล้ียงเศรษฐกิจไทยมาช้านานเร่ิมออกอาการงอแง จนถึงกับขู่ไม่
โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดศักยภาพสูงใกล้ตัว นั่นคือ จีน

ตอนน้ีคงต้องบอกว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์
อยู่ท่ีว่าใครได้มากน้อยแค่ไหน” รองปลัดฯ พิษณุ

อย่างไรก็ตาม ท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การเจาะตลาดมังกรของไทยยังเผชิญปัญหาหลายประการอาทิ เร่ือง
ต้องยอมรับว่าคนไทยช้ากว่าเพ่ือนบ้านในการเข้า

เนื่องจากเรามีอุปสรรคด้านภาษาและความหวาดระแวงว่าจะโดนจีน

ไทยเร่ิมไปลงทุนในผืนแผ่นดินจีนตอนใน
เป็นวิสาหกิจที่มิได้มาตรฐานต่างจากวิสาหกิจแถบมณฑลชายฝั่ง 

มีปัญหาคุยกับเขา เขาก็บอก “ไม่มีปัญหา
ไม่เป็นไร” สุดท้ายพอกิจการคนไทยเราจะ

กอปรกับอุปสรรคด้านภาษาคุยกันไม่รู้เร่ือง

นโอกาสของเรา จีนเปล่ียนไป เศรษฐกิจเขาโต ประเทศก็เจริญ
ศักยภาพในการบริโภคและร่วมมือยิ่งสูง “อย่าไปดูถูกเขา” ตอนนี้เรา

ควรนําจุดเด่นของเขามาผสานเข้ากับของเรา 

ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเร่ืองการเก็บภาษีซํ้าซ้อนของสินค้าเกษตรไทยที่
ญของปัญหาคือ ทางการจีนเขามีการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
สินค้าอุตสาหกรรม 17% แต่ทางไทยไม่เก็บ ที่เราไปเจรจา

เป็นการเจรจาลดภาษีเฉพาะภาษีศุลกากรไม่ได้
ตรงนี้เลยเป็นข้อเสียเปรียบของเรา เราก็ได้

ด้วยการสวมตอว่าเป็นสินค้าเกษตรจากลาว หรือ พม่า เพราะ 
ประเทศนี้เขามีสัญญากับจีนเก็บภาษีแค่ 50% เราเลยได้ลดภาษีทางอ้อมเหลือ 

เราก็ต้องยอมเสียเวลาขนส่งไปข้ึนแถบท่าเรือฝั่งตะวันออก
ของจีนซ่ึงเขายอมลดภาษีให้บริเวณเมืองท่านั้นๆ ทว่า การขนส่งทางเรือใช้
เวลา เดินทางนาน  โอกาสที่ ผลผ ลิตทางการ เกษตรจะ เน่ า เ สี ยก็ สู ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงอาศัยวิธีการขนส่งผ่านลาว หรือ พม่า 
ด้านกระแสความกังวลว่าตลาดประเทศเพื่อนบ้านจะถูกสินค้าจีนตี

คงมิใช่ประเด็น เพราะคนแถวน้ียังยึดติดกับมายาคติ “
สินค้าจีนคุณภาพต่ํา” ท่ีได้พูดถึงไปแล้ว   ตอนนี้จีนผลิต

(mass production) ราคาเลยถูกแถมผลิตสินค้าได้ทุก
เขายังมีบรรษัทท้องถิ่นมากมาย (township enterprise) 

เป็นหน่วยทดลองผลิตสินค้าหลายๆอย่างเพ่ือพัฒนาความชํานาญในด้านนั้นๆ
เขาลํ้าหน้าเราไปมาก ขณะที่จีนก้าวหน้าจนส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้ว
ยังผลิตเคร่ืองบินใช้เองไม่ได้เลย ฉะนั้น ตอนนี้เราคงต้องเร่งแสวงโอกาสจาก
ความร่วมมือและเกาะกระแสการเติบโตของจีน รองปลัดฯ กระทรวงพาณิชย์

จนถึงกับขู่ไม่
จีน 

ฝ่ายได้ประโยชน์
รองปลัดฯ พิษณุ 

ท่านรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การเจาะตลาดมังกรของไทยยังเผชิญปัญหาหลายประการอาทิ เร่ือง
บว่าคนไทยช้ากว่าเพ่ือนบ้านในการเข้า

เนื่องจากเรามีอุปสรรคด้านภาษาและความหวาดระแวงว่าจะโดนจีน

ไทยเร่ิมไปลงทุนในผืนแผ่นดินจีนตอนใน พวกนี้
 พอเจอ

ไม่มีปัญหา” 
สุดท้ายพอกิจการคนไทยเราจะ

กอปรกับอุปสรรคด้านภาษาคุยกันไม่รู้เร่ือง 

นโอกาสของเรา จีนเปล่ียนไป เศรษฐกิจเขาโต ประเทศก็เจริญ
ตอนนี้เรา

ส่วนประเด็นที่หลายคนสงสัยเร่ืองการเก็บภาษีซํ้าซ้อนของสินค้าเกษตรไทยที่
ญของปัญหาคือ ทางการจีนเขามีการเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม

แต่ทางไทยไม่เก็บ ที่เราไปเจรจา
เป็นการเจรจาลดภาษีเฉพาะภาษีศุลกากรไม่ได้

ตรงนี้เลยเป็นข้อเสียเปรียบของเรา เราก็ได้
ด้วยการสวมตอว่าเป็นสินค้าเกษตรจากลาว หรือ พม่า เพราะ 2 

เราเลยได้ลดภาษีทางอ้อมเหลือ 
เราก็ต้องยอมเสียเวลาขนส่งไปข้ึนแถบท่าเรือฝั่งตะวันออก

การขนส่งทางเรือใช้
เวลา เดินทางนาน  โอกาสที่ ผลผ ลิตทางการ เกษตรจะ เน่ า เ สี ยก็ สู ง 

ด้านกระแสความกังวลว่าตลาดประเทศเพื่อนบ้านจะถูกสินค้าจีนตี
“สินค้า

ตอนนี้จีนผลิต
ราคาเลยถูกแถมผลิตสินค้าได้ทุก

township enterprise) ที่
นด้านนั้นๆ 

เขาลํ้าหน้าเราไปมาก ขณะที่จีนก้าวหน้าจนส่งยานอวกาศไปนอกโลกแล้ว ไทย
ตอนนี้เราคงต้องเร่งแสวงโอกาสจาก

กระทรวงพาณิชย์
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คุณเกริกกล้า สนธิมาศ 
ประธานสมาพันธ์โ

เตรียมความพร้อม 
สู่เป้าหมาย 
บทความและภาพจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 

 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า การรวมประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นก้าวสําคัญในการเชื่อมโยงการค้าขายของ
ประชากรในภูมิภาคท่ี
เป็นมัน ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเองต้องมีแผนรับมือเมื่อเวลานั้นมาถึง โดยเฉพาะโลจิสติกส์ไทยต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมก่อนจะถูกฉกฉวยโอกาสไปต่อหน้าต่อตา

 

กริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพัน
มองว่าเป็นโอกาส เพ่ือจะได้เกิดความกลัวน้อยลง และมุ่งไปทางเดียวกันคือการทําอย่างไรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมัน โดยมอง
ด้วยความรู้สึกด้านบวก เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการมั

“ถ้าหากมองว่าเป็นโอกาสของเรา กลับจะรับมือได้ดีกว่า แตถ่้าเห็นว่า
เป็นอุปสรรค เราจะกลัวแล้วไปตั้งกําแพงเยอะแยะ จึงอยากให้
ความคิดของผู้ประกอบการไทยเปล่ียนไป อยากให้มองอะไรก็แล้วแต่
เป็นโอกาสสามารถหยิบฉวยได้และก

ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก เพราะถ้าตัดประเทศท่ีเป็นเกาะ
ออกไปเช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียการขนส่งทางบกยังไงต้องผ่านไทย 
อย่างค้าขายกับลาว หรือพม่า น่าจะมาขึ้นฝั่งท่ีแหลมฉบังเพ่ือส่ง
ต่อไป 

“ระบบโลจิสติกส์อยู่แค่ว่าใครจะดําเนิน
ประสิทธิภาพ และประหยัดท่ีสุดในการไปถึงมือผู้รับสินค้า ถ้ามองไป
ตรงนี้จะเห็นว่าโอกาสยังมี เพราะใคร ๆ ต้องมาผ่านประเทศเราใน
เร่ืองโลจิสติกส์ยังไงก็ตาม สําหรับอาเซียนเราได้เปรียบเพียงแต่เราจะ
ฉวยโอกาสนี้ได้ยังไงเท่านั้น มันมีโอกาส แต่คุณจะห
ในช่องทางไหน ไม่ใช่แค่รอให้รัฐเป็นคนทํา

สําหรับผู้ประกอบการไทยระดับสูงมีความพร้อมอยู่แล้ว เช่น บาง
บริษัทไปเทคโอเวอร์บริษัทต่างชาติที่มีความชาํนาญเพ่ือนําระบบโลจิ

สติกส์กระจายสินค้า และบุคลากรเดิมท่ีมีความรู้ของบริษัทตา่งชาติ
มาเพ่ิมประสทิธิภาพให้
โอกาสมากหรือนอ้ยมีทกุหนทุกแห่ง จึงอยากให้มองเป็นโอกาส

ขณะท่ีบริษัทขนาดกลางและเล็กท่ีบอกว่ากลัวยักษ์ใหญ่จะเข้ามา สิ่งท่ี
อยากให้เห็นคือ ไม่ว่าใครเข้ามาลงทุนก็แล้วแต่ คนท่ีเข้ามาต้องพ่ึง
แรงงานคนพ้ืนท่ี
การท่ีต่างชาติเข้ามาเขาไม่กล้าเข้ามาทุ่มท้ังหมด แต่จะทุ่มบางส่วน 
และให้เราเป็นหุ้นส่วน ระยะต่อจากนี้ไป ชาติในอาเซียนคงต้องมาคุย

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ  
ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 

ตรียมความพร้อม ‘โลจิสติกส์ไทย
สู่เป้าหมาย “ศูนย์กลางอาเซียน
บทความและภาพจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า การรวมประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นก้าวสําคัญในการเชื่อมโยงการค้าขายของ
ประชากรในภูมิภาคท่ีถือเป็นอีกตลาดใหญ่ท่ีน่าสนใจ แน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจต่างชาติย่อมจับจ้องมองดูตา
เป็นมัน ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเองต้องมีแผนรับมือเมื่อเวลานั้นมาถึง โดยเฉพาะโลจิสติกส์ไทยต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมก่อนจะถูกฉกฉวยโอกาสไปต่อหน้าต่อตา

กริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ให้ความเห็นว่า เม่ือได้ยินคําว่า 
มองว่าเป็นโอกาส เพ่ือจะได้เกิดความกลัวน้อยลง และมุ่งไปทางเดียวกันคือการทําอย่างไรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมัน โดยมอง
ด้วยความรู้สึกด้านบวก เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการมั

ถ้าหากมองว่าเป็นโอกาสของเรา กลับจะรับมือได้ดีกว่า แตถ่้าเห็นว่า
เป็นอุปสรรค เราจะกลัวแล้วไปตั้งกําแพงเยอะแยะ จึงอยากให้
ความคิดของผู้ประกอบการไทยเปล่ียนไป อยากให้มองอะไรก็แล้วแต่
เป็นโอกาสสามารถหยิบฉวยได้และกระตือรือร้นท่ีจะปรับปรุงตัวเอง

ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก เพราะถ้าตัดประเทศท่ีเป็นเกาะ
ออกไปเช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียการขนส่งทางบกยังไงต้องผ่านไทย 
อย่างค้าขายกับลาว หรือพม่า น่าจะมาขึ้นฝั่งท่ีแหลมฉบังเพ่ือส่ง

ระบบโลจิสติกส์อยู่แค่ว่าใครจะดําเนินการ จัดการ ได้ดีกว่า มี
ประสิทธิภาพ และประหยัดท่ีสุดในการไปถึงมือผู้รับสินค้า ถ้ามองไป
ตรงนี้จะเห็นว่าโอกาสยังมี เพราะใคร ๆ ต้องมาผ่านประเทศเราใน
เร่ืองโลจิสติกส์ยังไงก็ตาม สําหรับอาเซียนเราได้เปรียบเพียงแต่เราจะ
ฉวยโอกาสนี้ได้ยังไงเท่านั้น มันมีโอกาส แต่คุณจะห
ในช่องทางไหน ไม่ใช่แค่รอให้รัฐเป็นคนทํา” 

สําหรับผู้ประกอบการไทยระดับสูงมีความพร้อมอยู่แล้ว เช่น บาง
บริษัทไปเทคโอเวอร์บริษัทต่างชาติที่มีความชาํนาญเพ่ือนําระบบโลจิ

สติกส์กระจายสินค้า และบุคลากรเดิมท่ีมีความรู้ของบริษัทตา่งชาติ
มาเพ่ิมประสทิธิภาพให้ตนเอง  ซึ่งบริษัทเหล่านีม้องว่าเป็นโอกาสซึ่ง
โอกาสมากหรือนอ้ยมีทกุหนทุกแห่ง จึงอยากให้มองเป็นโอกาส

มากกว่าอุปสรรค 

ขณะท่ีบริษัทขนาดกลางและเล็กท่ีบอกว่ากลัวยักษ์ใหญ่จะเข้ามา สิ่งท่ี
อยากให้เห็นคือ ไม่ว่าใครเข้ามาลงทุนก็แล้วแต่ คนท่ีเข้ามาต้องพ่ึง
แรงงานคนพ้ืนท่ีเพ่ือจะพัฒนาต่อไป ดังนั้นเราเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีอยู่ 
การท่ีต่างชาติเข้ามาเขาไม่กล้าเข้ามาทุ่มท้ังหมด แต่จะทุ่มบางส่วน 
และให้เราเป็นหุ้นส่วน ระยะต่อจากนี้ไป ชาติในอาเซียนคงต้องมาคุย

โลจิสติกส์ไทย
ศูนย์กลางอาเซียน” 

บทความและภาพจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า การรวมประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นก้าวสําคัญในการเชื่อมโยงการค้าขายของ
ถือเป็นอีกตลาดใหญ่ท่ีน่าสนใจ แน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจต่างชาติย่อมจับจ้องมองดูตา

เป็นมัน ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเองต้องมีแผนรับมือเมื่อเวลานั้นมาถึง โดยเฉพาะโลจิสติกส์ไทยต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมก่อนจะถูกฉกฉวยโอกาสไปต่อหน้าต่อตา  

ธ์โลจิสติกส์ไทย ให้ความเห็นว่า เม่ือได้ยินคําว่า 
มองว่าเป็นโอกาส เพ่ือจะได้เกิดความกลัวน้อยลง และมุ่งไปทางเดียวกันคือการทําอย่างไรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมัน โดยมอง
ด้วยความรู้สึกด้านบวก เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการมักมองว่า จะแข่งขันได้หรือไม่ จึงทําให้เกิดความกลัว

ถ้าหากมองว่าเป็นโอกาสของเรา กลับจะรับมือได้ดีกว่า แตถ่้าเห็นว่า
เป็นอุปสรรค เราจะกลัวแล้วไปตั้งกําแพงเยอะแยะ จึงอยากให้
ความคิดของผู้ประกอบการไทยเปล่ียนไป อยากให้มองอะไรก็แล้วแต่

ระตือรือร้นท่ีจะปรับปรุงตัวเอง” 

ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทยมีมาก เพราะถ้าตัดประเทศท่ีเป็นเกาะ
ออกไปเช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียการขนส่งทางบกยังไงต้องผ่านไทย 
อย่างค้าขายกับลาว หรือพม่า น่าจะมาขึ้นฝั่งท่ีแหลมฉบังเพ่ือส่ง

การ จัดการ ได้ดีกว่า มี
ประสิทธิภาพ และประหยัดท่ีสุดในการไปถึงมือผู้รับสินค้า ถ้ามองไป
ตรงนี้จะเห็นว่าโอกาสยังมี เพราะใคร ๆ ต้องมาผ่านประเทศเราใน
เร่ืองโลจิสติกส์ยังไงก็ตาม สําหรับอาเซียนเราได้เปรียบเพียงแต่เราจะ
ฉวยโอกาสนี้ได้ยังไงเท่านั้น มันมีโอกาส แต่คุณจะหาโอกาสนั้นแล้วไป

สําหรับผู้ประกอบการไทยระดับสูงมีความพร้อมอยู่แล้ว เช่น บาง
บริษัทไปเทคโอเวอร์บริษัทต่างชาติที่มีความชาํนาญเพ่ือนําระบบโลจิ

สติกส์กระจายสินค้า และบุคลากรเดิมท่ีมีความรู้ของบริษัทตา่งชาติ
ซึ่งบริษัทเหล่านีม้องว่าเป็นโอกาสซึ่ง

โอกาสมากหรือนอ้ยมีทกุหนทุกแห่ง จึงอยากให้มองเป็นโอกาส

ขณะท่ีบริษัทขนาดกลางและเล็กท่ีบอกว่ากลัวยักษ์ใหญ่จะเข้ามา สิ่งท่ี
อยากให้เห็นคือ ไม่ว่าใครเข้ามาลงทุนก็แล้วแต่ คนท่ีเข้ามาต้องพ่ึง

เพ่ือจะพัฒนาต่อไป ดังนั้นเราเป็นเจ้าของพ้ืนท่ีอยู่ 
การท่ีต่างชาติเข้ามาเขาไม่กล้าเข้ามาทุ่มท้ังหมด แต่จะทุ่มบางส่วน 
และให้เราเป็นหุ้นส่วน ระยะต่อจากนี้ไป ชาติในอาเซียนคงต้องมาคุย

โลจิสติกส์ไทย’  
  
2555  

 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า การรวมประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นก้าวสําคัญในการเชื่อมโยงการค้าขายของ
ถือเป็นอีกตลาดใหญ่ท่ีน่าสนใจ แน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจต่างชาติย่อมจับจ้องมองดูตา

เป็นมัน ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเองต้องมีแผนรับมือเมื่อเวลานั้นมาถึง โดยเฉพาะโลจิสติกส์ไทยต้องเร่ง

ธ์โลจิสติกส์ไทย ให้ความเห็นว่า เม่ือได้ยินคําว่า "รับมือ" คนจะเกิดความรู้สึกด้านลบ แต่อยากให้
มองว่าเป็นโอกาส เพ่ือจะได้เกิดความกลัวน้อยลง และมุ่งไปทางเดียวกันคือการทําอย่างไรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมัน โดยมอง

กมองว่า จะแข่งขันได้หรือไม่ จึงทําให้เกิดความกลัว

กันว่าจะเลือกผลิตอุตสาหกรรมอะไรในประเทศของตน เพ่ือจะไม่ต้อง
แข่งกันเอง และเป็นการกระจายของระบบโลจิสติกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพในภูมิภาคนี้ 

การตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียนของไทย ทางอากาศ 
สุวรรณภูมิมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการบินตรงไม่ต้องอ้อมส่วน
ทางน้ําไทยยังได้เปรียบเพราะท่าเรือแหลมฉบังเป็นทางตรง ทําให้
ต้นทุนในการขนส่งลดลง สําหรับทางบก การขนส่งโดยรถไฟยังเป็น
ปัญหาหนักทีเดียว เนื่องจากความคิดของคนภายในท่ียังมองว่าการ
เข้ามาของเอกชนจะส่งผลกระทบต่องานของตนท่ีทําอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนท่ีอยู่เดิมได้มีความมั่นใจถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น จึงควรตั้งเป็นกร
พัฒนาและบริหารจัดการรถไฟให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้การรถไฟต้อง
แบกรับภาระทุกอย่างเองหมด ส่วนรถไฟความเร็วสูงคงเป็นแค่เร่ือง
ของคนโดยสารอย่างเดียว สินค้าคงเป็นความเร็วสูงไม่ได้ เพราะใช้ราง
ร่วมกันไม่ได้ เนื่องจากเร่ืองความเร็วในการว่ิง และน้ํา
บรรทุกท่ีต่างกัน 

ขณะท่ีกฎหมายบางข้อยังเป็นปัญหาเช่น รถบรรทุก 
น้ําหนัก หรือความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเมื่อว่ิงในต่างประเทศไม่มี
ปัญหา แต่เมื่อมาว่ิงในเมืองไทยกลับโดนจับ เสียเวลาพอสมควรใน
การพัฒนาเร่ืองพวกนี้ จึงต้องเร่งแก้ไขกฎต่างๆ ให้
ย่ิงขึ้น 

 

 

คนจะเกิดความรู้สึกด้านลบ แต่อยากให้
มองว่าเป็นโอกาส เพ่ือจะได้เกิดความกลัวน้อยลง และมุ่งไปทางเดียวกันคือการทําอย่างไรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมัน โดยมอง

กมองว่า จะแข่งขันได้หรือไม่ จึงทําให้เกิดความกลัว 

กันว่าจะเลือกผลิตอุตสาหกรรมอะไรในประเทศของตน เพ่ือจะไม่ต้อง
การกระจายของระบบโลจิสติกส์อย่างมี

การตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียนของไทย ทางอากาศ 
สุวรรณภูมิมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการบินตรงไม่ต้องอ้อมส่วน
ทางน้ําไทยยังได้เปรียบเพราะท่าเรือแหลมฉบังเป็นทางตรง ทําให้

หรับทางบก การขนส่งโดยรถไฟยังเป็น
ปัญหาหนักทีเดียว เนื่องจากความคิดของคนภายในท่ียังมองว่าการ
เข้ามาของเอกชนจะส่งผลกระทบต่องานของตนท่ีทําอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนท่ีอยู่เดิมได้มีความมั่นใจถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น จึงควรตั้งเป็นกรมรถไฟเพ่ือจะได้มีเงินมา
พัฒนาและบริหารจัดการรถไฟให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้การรถไฟต้อง
แบกรับภาระทุกอย่างเองหมด ส่วนรถไฟความเร็วสูงคงเป็นแค่เร่ือง
ของคนโดยสารอย่างเดียว สินค้าคงเป็นความเร็วสูงไม่ได้ เพราะใช้ราง
ร่วมกันไม่ได้ เนื่องจากเร่ืองความเร็วในการว่ิง และน้ําหนักในการ

ขณะท่ีกฎหมายบางข้อยังเป็นปัญหาเช่น รถบรรทุก 10 ล้อติดเร่ือง
น้ําหนัก หรือความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเมื่อว่ิงในต่างประเทศไม่มี
ปัญหา แต่เมื่อมาว่ิงในเมืองไทยกลับโดนจับ เสียเวลาพอสมควรใน
การพัฒนาเร่ืองพวกนี้ จึงต้องเร่งแก้ไขกฎต่างๆ ให้เป็นมาตรฐาน

คนจะเกิดความรู้สึกด้านลบ แต่อยากให้
มองว่าเป็นโอกาส เพ่ือจะได้เกิดความกลัวน้อยลง และมุ่งไปทางเดียวกันคือการทําอย่างไรที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับมัน โดยมอง

กันว่าจะเลือกผลิตอุตสาหกรรมอะไรในประเทศของตน เพ่ือจะไม่ต้อง
การกระจายของระบบโลจิสติกส์อย่างมี

การตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอาเซียนของไทย ทางอากาศ 
สุวรรณภูมิมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการบินตรงไม่ต้องอ้อมส่วน
ทางน้ําไทยยังได้เปรียบเพราะท่าเรือแหลมฉบังเป็นทางตรง ทําให้

หรับทางบก การขนส่งโดยรถไฟยังเป็น
ปัญหาหนักทีเดียว เนื่องจากความคิดของคนภายในท่ียังมองว่าการ
เข้ามาของเอกชนจะส่งผลกระทบต่องานของตนท่ีทําอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนท่ีอยู่เดิมได้มีความมั่นใจถึงการ

มรถไฟเพ่ือจะได้มีเงินมา
พัฒนาและบริหารจัดการรถไฟให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้การรถไฟต้อง
แบกรับภาระทุกอย่างเองหมด ส่วนรถไฟความเร็วสูงคงเป็นแค่เร่ือง
ของคนโดยสารอย่างเดียว สินค้าคงเป็นความเร็วสูงไม่ได้ เพราะใช้ราง

หนักในการ

ล้อติดเร่ือง
น้ําหนัก หรือความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเมื่อว่ิงในต่างประเทศไม่มี
ปัญหา แต่เมื่อมาว่ิงในเมืองไทยกลับโดนจับ เสียเวลาพอสมควรใน

เป็นมาตรฐาน



7 
 

ดอ่ อนของ ผู้ประกอบการ โลจิ ส ติก ส์ ไทย คือ 
ความสามารถที่จะก้าวสู่ระดับสากลมีมากแค่ไหน 
สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่คงไม่ต้องพูดถึง แต่
สําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กการ

พัฒนาสู่ระดับภูมิภาคยังค่อนข้างน่าหนักใจ ซ่ึงจริงแล้วอยู่
ที่เขาด้วยว่าอยากพัฒนาหรือไม่  มีการเตรียมความพร้อม
แค่ไหน อย่างแรกคือความรู้เร่ืองภาษาอังกฤษ ที่ไม่ใช่แค่
นักเรียนที่ควรรู้ แต่ผู้ประกอบการเองควรรู้ด้วย ควรเตรียม
ตัวเอง ขวนขวายให้ตัวเองมีความสามารถ 

อย่างท่ีสองคือเพ่ือนบ้านของเรามีโอกาสอะไรบ้าง ก้าวเข้าไปหาโอกาส 
ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเอง อย่ารอให้รัฐเข้ามาช่วย ควรเร่ิมเลยถ้าคิดว่า
อยากทําอะไร เพราะถ้าไม่เร่ิมไม่มีใครเข้ามาช่วยเราได้ เช่น ไปดูตลาด
ของเขาว่าเป็นอย่างไร มุ่งพัฒนาสินค้าของเราให้ดีจนเกิดการยอมรับ
จนอยากซื้อสินค้าจากเราแทน วันนี้จึงควรถามตัวเองว่าเราได้ทําอะไร
หรือยัง ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น สินค้ามีมาตรฐานหรือยัง เพราะ
ท่ีเรากลัว ๆ บริษัทต่างชาติ ก็เพราะเขามีมาตรฐานสูง 

ตอนนี้พม่าพยายามพัฒนาท่าเรือท่ีย่างกุ้ง โดยมีทางฮ่องกงและหลาย
ประเทศท่ีเข้าไปร่วมพัฒนา เพราะว่าจะต้องรีบเปิด ส่วนท่าเรือทวาย
ของพม่า คล้าย ๆ กับมาบตาพุด แหลมฉบังของเรา ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการพัฒนา อย่างน้อย ๆ  ประมาณ 8 ปี ถึงจะเกิดความ
เจริญขึ้นตรงนั้น แต่ตรงย่างกุ้งจะได้เปรียบ ตรงท่ีจะมีสินค้านําเข้า
โดยตรงไปได้เลย ไม่ต้องรอไปผลิตอะไรยังไง เพราะฉะนั้นท่าเรือย่าง
กุ้งยังไงตอนนี้ถูกพัฒนาเต็มท่ี คนว่ิงเข้าไปพยายามจะทํากันตรงนั้น 
ดังนั้นทางเรือส่วนหนึ่งอาจจะขึ้นตรงแหลมฉบังของเรา อีกส่วนท่ีไม่
อยากอ้อม อาจจะไปขึ้นตรงพม่าก็ได้ ท่าเรือของเราน่าจะได้ตรงส่วน
ของลาวกับกัมพูชา 

ประเทศจีนพยายามเอาผลผลิตลงมาตรงอาเซียน โดยอาจจะขายไป
ทางพม่า ลาว หรือกัมพูชา แต่กับเวียดนามเขากําลังมีปัญหาเร่ือง
เกาะท่ีกําลังเรียกร้องกันอยู่ และยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้ กลายเป็น
การเมืองระหว่างประเทศท่ีใหญ่มาก ดังนั้นในแง่ของเวียดนามกับจีน 
คิดว่า เดิมของจากจีนอาจจะลงเวียดนาม แต่ตอนนี้คงไม่แล้ว คงเอา
มาลงทางเราหรือพม่า เพ่ือกระจายสินค้าดีกว่า เราจะได้ประโยชน์ 
จากการท่ีเขายังไม่สามารถท่ีจะตกลงกันได้ในปัญหาเร่ืองดินแดน ย่ิง
ทางน้ํา ถ้าเวียดนาม ยังมีปัญหากับจีนอยู่อย่างนี้ ของส่วนหนึ่งก็ต้อง
มาทางไทย ฉะนั้นยังไงทางน้ําเราก็ยังคงมีศักยภาพ และก็มีโอกาส
มากทีเดียว เร่ืองภัยธรรมชาติไม่มีใครบอกได้ แต่ต้องมีการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือท่ีจะไม่เผชิญภัยธรรมชาติแบบเก่า ๆ อีก ส่วนอนาคต
ของโลจิสติกส์ไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของคนท่ี
เกี่ยวข้องทุก ๆ ด้าน เราพยายามทํางานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมีอยู่
ให้คนท่ัวไปเข้าใจได้ง่าย เอาไปใช้ได้เลย โดยบริษัทเล็ก ๆ ไม่มีเงิน
ทํางานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ในการช่วยระดับหนึ่ง ถ้ามีการย่อยให้
เข้าใจได้ง่าย ๆ และจะต้องกระจายวงให้มากขึ้น ไม่ได้อยู่ในแวดวงของ
นักวิชาการวงเล็กๆ เท่านั้น และหานักวิชาการหน้าใหม่ๆ ท่ีสามารถทํา
วิจัยให้กับบริษัทเล็กๆ ได้ เพ่ือให้มีฐานด้านโลจิสติกส์ให้มากขึ้น 

ขณะ เ ดี ยวกั น  ผศ .ด ร .  สมหมาย  ผิ วส ะอ าด  คณบ ดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี ให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันจะ
เห็นเร่ืองโลจิสติกส์ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่วนต่างประเทศคงจะเป็น
ทางเรือ แต่ถ้าเป็นประชาคมอาเซียน มีการเปิดประเทศ คิดว่าระบบ
รางคงจะมีความสําคัญ ในตอนแรกอาจจะมีการลงทุนท่ีมาก แต่ใน
ระยะยาวนั้น จะได้ท้ังในเร่ืองของการจราจร และการประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

“ประเทศเราใช้งบประมาณในเร่ืองของพลังงานไปมหาศาล ถ้าหากว่า
มีการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของประเทศเราให้ดี ในอนาคตข้างหน้า
เราจะมีเงินเหลือ และสามารถนําเงินตรงนั้นไปใช้จ่ายในการพัฒนา
ประเทศด้านอื่นได้มากขึ้น” 

ระบบโลจิสติกส์ไทยเราทํามานาน และวางแผนไว้อย่างดีน่ายกย่อง 
เรามีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมืองเราก็ไม่ได้ปล่อยไว้
เฉย ๆ ก็ยังมีการใช้อยู่ตลอด จากการช่วงชิงแข่งขันเร่ืองสนามบินใน
หลาย ๆ ประเทศ จะเห็นได้ว่าหลายๆ ประเทศพยายามช่วงชิงท่ีจะเป็น
หนึ่ง เราอาจจะต้องมีการปรับปรุง หาจุดเด่นของเรา คือในตอนนี้เรา
ก็มีจุดเด่นมากมาย แต่อาจจะต้องขยับขยาย อย่างเช่น คราวก่อนมี
ปัญหาเร่ืองรันเวย์ เราก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก 
เพราะท่ัวโลกจับตามองประเทศไทยเรา การใช้ประโยชน์จากสนามบิน
ดอนเมือง แทนท่ีจะเอาไปใช้อย่างอื่น เพราะศักยภาพของมันก็ยังคง
เป็นสนามบิน เพ่ือท่ีประเทศเราจะได้มีสนามบินรองรับถึง 2 ท่ี 
ในขณะท่ีประเทศอื่นเขาไม่สามารถทําได้อย่างเรา 

ระบบโลจิสติกส์ของไทยท่ีเห็นได้ชัด น่าจะเป็นระบบรถบรรทุก การ
ขนส่งตรงนี้จากท่ีสังเกตดู ถ้าเศรษฐกิจขยับดีขึ้น จะเห็นรถบรรทุก
เยอะมาก แต่ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่จะเห็นได้ชัดเลยว่า รถบรรทุก
แทบจะไม่เห็นเลย แล้วก็ค่อยๆ เพ่ิมขึ้นตามลําดับ ซึ่งก็สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจของประเทศท่ีพัฒนาขึ้นเร่ือย ๆ เร่ืองท่ีเป็นห่วงคือ เวลาท่ีจะ
เสียไปกับการขนส่งโดยใช้ระบบรถยนต์ ซึ่งปัญหาเร่ืองรถติด ปัญหา
เร่ืองถนน ยังไม่นับปัญหาม็อบท่ีมาปิดถนน ส่วนระบบท่าเรือ เรา
พัฒนามาเยอะ แต่ว่าท่ีผ่านมาเรายังไม่มีประชาคมอาเซียน เราก็มอง
เฉพาะท่าเรือท่ีจํากัดอยู่ในประเทศเรา ระบบโลจิสติกส์ไทย ระบบท่ี
ประหยัดท่ีสุดคือ ระบบราง แต่ในปัจจุบันระบบการขนส่งของไทย 
ระบบรางจะใช้น้อยมาก เพราะมีจุดจํากัดในเร่ืองเส้นทาง คือจุดท่ีไป
ลง ถ้าเราเคยขึ้นรถไฟ จุดท่ีผ่านคือจุดท่ีไม่ค่อยมีคน ก็เลยไม่ใช่จุดท่ี
สินค้าจะไปลงแล้วกระจายได้ทันที มันกลายเป็นจุดท่ีต้องไปลงแล้วขน
ต่ออีกจึงทําให้เป็นข้อจํากัด ท่ีจะต้องวางแผนว่า ทําอย่างไรถึงจะให้
ระบบรางมีประโยชน์และประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการไปสู่ผู้รับต้อง
ปรับระบบรางใหม่ท้ังประเทศ ด้านการขนส่งคงไม่เพียงแค่ขนส่งคน
อย่างเดียวแล้ว คงจะมีเร่ืองของการขนส่งสินค้าต่างๆ ตามมาด้วยท่ี
ผ่านมาพ้ืนท่ีประเทศไทยของเราถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียน
ทางด้านระบบโลจิสติกส์ ท้ังทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา หาก
ต่อไประบบโลจิสติกส์ของไทยได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้มากขึ้น 
คงจะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกมาก 
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คุณนคร จันทศร 
ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ สวทช

 

รถไฟความเร็วสูงคืออะไร
กุมภาพันธ์ 2552

มาคมรถไฟแห่งประชาชาติ 
UIC) 
ว่าหมายถึงขบวนรถที่ว่ิงด้วยความเร็วสูงกว่า 
เส้นทางการเดินรถเดิมที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว หรือว่ิงด้วยความเร็ว

สูงกว่า 250 กม
โดยเฉพาะ  

จากประสบการณ์ท่ีได้ไปร่วมทํางานกับบุคคลท่ีอยู่นอกอาชีพรถไฟ มีโอกาสได้พบ
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ หรือท่ีเรียกกันขณะนี้ว่า
ราง” ก็พบว่ายังมีความเข้าใจสับสนกันอยู่พอสมควร เช่น
ขึ้นมาระดับหนึ่งเสียก่อน
จะต้องเปล่ียนความกว้างของรางรถไฟให้เป็นมาตรฐานเสียก่อนท่ีจะทําเป็นทางคู่หรือ
รถไฟฟ้าด้วยเกรงว่ารถไฟรางกว้าง
รวมท้ังความคิดท่ีจะขยายเส้นทางรถไฟขนส่งมวลชนออกไปบริการชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเพียงเพราะเห็นว่าระบบท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ดีกว่ารถไฟด้ั
เป็นต้น  

ความสับสนนี้เกิดจากขาดการจัดระเบียบความคิดให้เหมาะสม
จําแนกระบบราง

 กลุ่มท่ี 1 ระบบรางทําหน้าท่ีเป็นระบบขนส่งมวลชนในเมือง 
 กลุ่มท่ี 2 ระบบรางทําหน้าท่ีขนส่งระยะไกลระหว่างเมือง 
 กลุ่มท่ี 3 ระบบรางท่ีเป็นรถไฟความเร็วสูง 

ระบบรางท้ังสามประเภทนี้ทําหน้าท่ีในระบบเศรษฐกิจคนละอย่างและแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบก็แตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกดําเนินการให้เป็นระบบ
เท่าท่ีควร  

ดังเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าการขนส่งเป็นอุปสงค์ท่ีเกิดความต้องการบริโภคสินค้าอื่น
กําหนดรูปแบบระบบขนส่งท่ีเหมาะสมกับคว
Demand อุปสงค์ท่ีเป็นต้นทางดังกล่าว ได้แก่ การกําหนดผังเมือง 
ถิ่นฐานของมนุษย์ 

ทางอย่างเพียงพอ

 
ที่ปรึกษาผู้อํานวยการ สวทช./ อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟความเร็วสูงคืออะไร
2552 

มาคมรถไฟแห่งประชาชาติ (International Union of Rail
UIC) ได้ให้คําจํากัดความของรถไฟความเร็วสูง 
ว่าหมายถึงขบวนรถที่ว่ิงด้วยความเร็วสูงกว่า 
เส้นทางการเดินรถเดิมที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว หรือว่ิงด้วยความเร็ว
กม./ชม. บนเส้นทางพิเศษที่สร้างข้ึนเพ่ือการเดินรถไฟความเร็

จากประสบการณ์ท่ีได้ไปร่วมทํางานกับบุคคลท่ีอยู่นอกอาชีพรถไฟ มีโอกาสได้พบ
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ หรือท่ีเรียกกันขณะนี้ว่า

ก็พบว่ายังมีความเข้าใจสับสนกันอยู่พอสมควร เช่น
ขึ้นมาระดับหนึ่งเสียก่อน ก็จะข้ามไปทํารถไฟความเร็วสูงเลย
จะต้องเปล่ียนความกว้างของรางรถไฟให้เป็นมาตรฐานเสียก่อนท่ีจะทําเป็นทางคู่หรือ
รถไฟฟ้าด้วยเกรงว่ารถไฟรางกว้าง 1,000 มม. หรือท่ีเรียกกันว่า 
รวมท้ังความคิดท่ีจะขยายเส้นทางรถไฟขนส่งมวลชนออกไปบริการชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเพียงเพราะเห็นว่าระบบท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ดีกว่ารถไฟด้ั

ความสับสนนี้เกิดจากขาดการจัดระเบียบความคิดให้เหมาะสม
จําแนกระบบราง สามารถจําแนกหน้าท่ีการทํางานตามพ้ืนท่ีได้เป็น 

ระบบรางทําหน้าท่ีเป็นระบบขนส่งมวลชนในเมือง 
ระบบรางทําหน้าท่ีขนส่งระยะไกลระหว่างเมือง 
ระบบรางท่ีเป็นรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) 

ระบบรางท้ังสามประเภทนี้ทําหน้าท่ีในระบบเศรษฐกิจคนละอย่างและแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบก็แตกต่างกัน
ตัดสินใจเลือกดําเนินการให้เป็นระบบ อย่างเหมาะสมแล้ว

ดังเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าการขนส่งเป็นอุปสงค์ท่ีเกิดความต้องการบริโภคสินค้าอื่น
กําหนดรูปแบบระบบขนส่งท่ีเหมาะสมกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจจึงต้องสอดคล้องกับการพัฒนาของอุปสงค์ท่ีเป็นต้นทาง

อุปสงค์ท่ีเป็นต้นทางดังกล่าว ได้แก่ การกําหนดผังเมือง 
ถิ่นฐานของมนุษย์ (Human Settlement) การจัดวางระบบขนส่งท่ีสามารถกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการเข้าไปจัดการปัจจัยต้น

ทางอย่างเพียงพอ หรือท่ีเรียกว่า การบริหารด้านอุปสงค์ 

 

อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  

รถไฟความเร็วสูงคืออะไร 

International Union of Rail
ได้ให้คําจํากัดความของรถไฟความเร็วสูง (High Speed Train) 

ว่าหมายถึงขบวนรถที่ว่ิงด้วยความเร็วสูงกว่า 200 กม./
เส้นทางการเดินรถเดิมที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว หรือว่ิงด้วยความเร็ว

บนเส้นทางพิเศษที่สร้างข้ึนเพ่ือการเดินรถไฟความเร็

จากประสบการณ์ท่ีได้ไปร่วมทํางานกับบุคคลท่ีอยู่นอกอาชีพรถไฟ มีโอกาสได้พบ
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ หรือท่ีเรียกกันขณะนี้ว่า “ระบบขนส่งทาง

ก็พบว่ายังมีความเข้าใจสับสนกันอยู่พอสมควร เช่น ยังไม่ทันได้ทํารถไฟท่ีมีอยู่เดิมให้
ก็จะข้ามไปทํารถไฟความเร็วสูงเลย หรือความเป็นห่วงกังวลว่า

จะต้องเปล่ียนความกว้างของรางรถไฟให้เป็นมาตรฐานเสียก่อนท่ีจะทําเป็นทางคู่หรือ
หรือท่ีเรียกกันว่า Meter Gauge 

รวมท้ังความคิดท่ีจะขยายเส้นทางรถไฟขนส่งมวลชนออกไปบริการชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเพียงเพราะเห็นว่าระบบท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ดีกว่ารถไฟด้ั

ความสับสนนี้เกิดจากขาดการจัดระเบียบความคิดให้เหมาะสม ถ้าจัดระเบียบความคิ
สามารถจําแนกหน้าท่ีการทํางานตามพ้ืนท่ีได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

ระบบรางทําหน้าท่ีเป็นระบบขนส่งมวลชนในเมือง (Urban Rail)  
ระบบรางทําหน้าท่ีขนส่งระยะไกลระหว่างเมือง (Inter - City Rail) 

High Speed Rail)  

ระบบรางท้ังสามประเภทนี้ทําหน้าท่ีในระบบเศรษฐกิจคนละอย่างและแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบก็แตกต่างกัน
อย่างเหมาะสมแล้ว คุณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการลงทุนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลก็อาจจะไม่สมประโยชน์

ดังเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าการขนส่งเป็นอุปสงค์ท่ีเกิดความต้องการบริโภคสินค้าอื่น
ามต้องการในระบบเศรษฐกิจจึงต้องสอดคล้องกับการพัฒนาของอุปสงค์ท่ีเป็นต้นทาง

อุปสงค์ท่ีเป็นต้นทางดังกล่าว ได้แก่ การกําหนดผังเมือง (Town Planning) 
จัดวางระบบขนส่งท่ีสามารถกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการเข้าไปจัดการปัจจัยต้น

การบริหารด้านอุปสงค์ (Demand Side Management) 

International Union of Railways: 
High Speed Train) 

./ชม. บน
เส้นทางการเดินรถเดิมที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว หรือว่ิงด้วยความเร็ว

บนเส้นทางพิเศษที่สร้างข้ึนเพ่ือการเดินรถไฟความเร็วสูง

จากประสบการณ์ท่ีได้ไปร่วมทํางานกับบุคคลท่ีอยู่นอกอาชีพรถไฟ มีโอกาสได้พบ ได้ฟัง
ระบบขนส่งทาง

ยังไม่ทันได้ทํารถไฟท่ีมีอยู่เดิมให้ดี
หรือความเป็นห่วงกังวลว่า

จะต้องเปล่ียนความกว้างของรางรถไฟให้เป็นมาตรฐานเสียก่อนท่ีจะทําเป็นทางคู่หรือ
Meter Gauge ท่ีมีใช้อยู่เดิมจะไม่สามารถพัฒนาไปเป็นรถไฟความเร็วสูงได้ในอนาคต

รวมท้ังความคิดท่ีจะขยายเส้นทางรถไฟขนส่งมวลชนออกไปบริการชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเพียงเพราะเห็นว่าระบบท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ดีกว่ารถไฟด้ั

ถ้าจัดระเบียบความคิดเร่ืองการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นหมวดหมู่แล้ว
  

ity Rail) และ  

ระบบรางท้ังสามประเภทนี้ทําหน้าท่ีในระบบเศรษฐกิจคนละอย่างและแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบก็แตกต่างกัน 
ณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการลงทุนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลก็อาจจะไม่สมประโยชน์

ดังเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปว่าการขนส่งเป็นอุปสงค์ท่ีเกิดความต้องการบริโภคสินค้าอื่น หรือเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าเป็น 
ามต้องการในระบบเศรษฐกิจจึงต้องสอดคล้องกับการพัฒนาของอุปสงค์ท่ีเป็นต้นทาง

Town Planning) การจัดรูปแบบการใช้ท่ีดิน 
จัดวางระบบขนส่งท่ีสามารถกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการเข้าไปจัดการปัจจัยต้น

Demand Side Management)  

พัฒนาไปเป็นรถไฟความเร็วสูงได้ในอนาคต
รวมท้ังความคิดท่ีจะขยายเส้นทางรถไฟขนส่งมวลชนออกไปบริการชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเพียงเพราะเห็นว่าระบบท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ดีกว่ารถไฟด้ังเดิม

ดเร่ืองการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นหมวดหมู่แล้ว

 ซึ่งหากไม่จัดระเบียบความคิดให้ดีและ
ณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการลงทุนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลก็อาจจะไม่สมประโยชน์

หรือเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าเป็น “Derived Demand” 
ามต้องการในระบบเศรษฐกิจจึงต้องสอดคล้องกับการพัฒนาของอุปสงค์ท่ีเป็นต้นทาง หรือ Primary 

การจัดรูปแบบการใช้ท่ีดิน (Land Use Planning) และการตั้ง
จัดวางระบบขนส่งท่ีสามารถกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการเข้าไปจัดการปัจจัยต้น

 

 

พัฒนาไปเป็นรถไฟความเร็วสูงได้ในอนาคต 
งเดิม ดังนี้

ดเร่ืองการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นหมวดหมู่แล้ว การ

ซึ่งหากไม่จัดระเบียบความคิดให้ดีและ
ณประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการลงทุนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลก็อาจจะไม่สมประโยชน์

“Derived Demand” การ
Primary 

และการตั้ง
จัดวางระบบขนส่งท่ีสามารถกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการเข้าไปจัดการปัจจัยต้น
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ประวัติ คุณจิระ 

รายการ 
สถานีวิทยุคล่ืนความคิด อสมท
 

ลังจากเรียนจบสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์
ศาสตร์
6 เดือน

เศรษฐกิจรายสัปดาห์
ได้สมัครเข้าไปทํางานในตําแหน่งผู้
ข่าวสายเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ เป็นเวลา
 
จากนั้นได้มีโอกาสไปริเร่ิมบุกเบิกข่าวทีวี
สมเกียรติ อ่อนวิมล
เศรษฐกิจ สังคม
2531 จึงลาออกจากอาชีพนักข่าว
ควบคุมสื่อของ 
รัฐอย่างมาก โดยเบนเข็มจากวิชาชีพข่าวไปสู่งานด้านอื่น
การทํางาน ไปเรียนรู้
อุตสาหกรรม ผลิตเคร่ืองบินบังคับวิทยุ
2539 ตัดสินใจกลับเข้าวงการทีวี
สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
เศรษฐกิจ และต่อมาได้รับหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการบริหาร
ไอทีวี 5 ปี ก่อนท่ีจะลาออกในช่วงรัฐบาล
พ.ต.ท.ทักษิณ โดยทําธุรกิจสื่อเล็กๆ
คอม เพ่ือผลิตสื่อโทรทัศน์วิทยุ
www.SMEMedia.com 
 
ในระหว่างนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับสื่อหลายค่าย
ทําบริษัทส่วนตัว
 
 
 

 ห้องสําเริง 

รายการ “EconBiz”  
สถานีวิทยุคล่ืนความคิด อสมท

ลังจากเรียนจบสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี

เดือน ในช่วงฝึกงานท่ีน.
เศรษฐกิจรายสัปดาห์ ของสํานักพิมพ์โคมทอง
ได้สมัครเข้าไปทํางานในตําแหน่งผู้สื่อข่าว
ข่าวสายเศรษฐกิจ ในด้านคมนาคมและเกษตร

เป็นเวลา ประมาณ 4 ปี 

จากนั้นได้มีโอกาสไปริเร่ิมบุกเบิกข่าวทีวี ช่อง 9 
อ่อนวิมล โดยตระเวนทําข่าวทุกประเภท
สังคม ท้ังในและต่างประเทศ เป็นเวลา

จึงลาออกจากอาชีพนักข่าว ในยุครัฐบาลชาติชาย

โดยเบนเข็มจากวิชาชีพข่าวไปสู่งานด้านอื่น
ไปเรียนรู้ การทํางาน และบุกเบิกงานด้านโรงงาน

ผลิตเคร่ืองบินบังคับวิทยุ ส่งออก อยู่หลายปี
ตัดสินใจกลับเข้าวงการทีวี อีกคร้ัง 

สถานีโทรทัศน์ไอทีวี “ทีวีเสรี” ขึ้น โดยทําหน้าท่ีบรรณาธิการข่าว
และต่อมาได้รับหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการบริหาร
ก่อนท่ีจะลาออกในช่วงรัฐบาล 

โดยทําธุรกิจสื่อเล็กๆ ด้วยตัวเอง
เพ่ือผลิตสื่อโทรทัศน์วิทยุ และสื่อนิวมีเดีย

www.SMEMedia.com เป็นช่องทางในการนําเสนอข่าวสาร

ในระหว่างนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับสื่อหลายค่าย
ทําบริษัทส่วนตัว โดยได้ ร่วมงานกับ สถานีวิทยุ

 

สถานีวิทยุคล่ืนความคิด อสมท. 96.5 MHz

ลังจากเรียนจบสาขาวิชาการหนังสือพิมพ์ จากคณะนิเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2523 ได้ทําหนังสือพิมพ์

.ส.พ.สยามรัฐรายวัน และนิตยสาร
ของสํานักพิมพ์โคมทอง ในปีเดียวกัน หลังจากน้ัน

สื่อข่าว ท่ีสํานักข่าวไทย อ.ส
ในด้านคมนาคมและเกษตร วนเวียนอยู่ในสายข่าว

9 อ.ส.ม.ท. ยุค ดร.
โดยตระเวนทําข่าวทุกประเภท ตั้งแต่ข่าวการเมือง 

เป็นเวลา 4 ปี จนกระท้ังปี 
ในยุครัฐบาลชาติชาย ท่ีรัฐเข้ามา

โดยเบนเข็มจากวิชาชีพข่าวไปสู่งานด้านอื่น เปล่ียนสาย
และบุกเบิกงานด้านโรงงาน

อยู่หลายปี จนกระท่ังปี
 ในช่วงท่ีมีการก่อตั้ง

โดยทําหน้าท่ีบรรณาธิการข่าว
และต่อมาได้รับหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการบริหาร รวมเวลาท่ีอยู่

ด้วยตัวเอง ในนามบริษัท อี-แมส
และสื่อนิวมีเดีย มีเวบไซต์ 

เป็นช่องทางในการนําเสนอข่าวสาร 

ในระหว่างนั้นได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับสื่อหลายค่าย ไปพร้อมๆกับการ
สถานีวิทยุ 101 นิวส์แชนแนล 

สถานีข่าว
ตําแหน่งบรรณาธิการบริหาร
อี
วิทยุจุฬา
Biz” 
17.00 
สื่อสารมวลชนสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
 
นอกจากงานด้านสื่อแล้ว
โทรทัศน์
สมาคม
สมาคม
 

Hz 

จากคณะนิเทศ
ได้ทําหนังสือพิมพ์ 

และนิตยสาร
หลังจากน้ัน
ส.ม.ท. ทํา

วนเวียนอยู่ในสายข่าว

สถานีข่าว ยูบีซี 7 และASTV News 1 
ตําแหน่งบรรณาธิการบริหาร ปัจจุบัน
อี-แมสคอม จํากัด / และผู้ดําเนินรายการวิทยุ
วิทยุจุฬา F.M.101.5 MHz. เวลา
Biz” ทางวิทยุ Modern Radio อสมท
17.00 เป็นประจําทุกวันจันทร์
สื่อสารมวลชนสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
 
นอกจากงานด้านสื่อแล้ว ยังมีโอกาส
โทรทัศน์ ก่อตั้งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคม และกรรมการสมาคม ในช่วงแรก
สมาคม 
 

ASTV News 1 ในยุคก่อตั้ง ( ปี2547-2549) 
ปัจจุบัน เป็น กรรมการผู้จัดการบริษัท

และผู้ดําเนินรายการวิทยุ “ชั่วโมงเศรษฐกิจ
เวลา 09.00-10.00 น และรายการ 

อสมท. F.M.96.5 MHz. เวลา 16.00
เป็นประจําทุกวันจันทร์-ศุกร์ และอาจารย์พิเศษด้าน

สื่อสารมวลชนสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

ยังมีโอกาส ในการร่วมกับเพ่ือร่วมวิชาชีพข่าว
ก่อตั้งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยทําหน้าท่ี

 ในช่วงแรก ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาของ

2549) ใน
กรรมการผู้จัดการบริษัท 

ชั่วโมงเศรษฐกิจ” ทาง
 “Econ 
16.00-

และอาจารย์พิเศษด้าน

อร่วมวิชาชีพข่าว
โดยทําหน้าท่ี นายก

ปัจจุบันเป็นท่ีปรึกษาของ


